



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ก ต้นราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่อง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เดลินิวส์
2. ปราชญ์เกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง ตัวอย่างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เดลินิวส์
3. รายงาน: จัดระบบน้ำฝายบ้านพร้าวหมดพื้นที่การเกษตร"พัทลุง"	ไทยรัฐ แนวหน้า
4. ภาพข่าว: เปิดงาน	บางกอกโพสต์
5. มหกรรมเกษตร กล้วยไม้งามอร่าม	ไทยโพสต์
6. รายงานพิเศษ: หนุนแปรรูปปลาสดๆแดดเดียว สร้างรายได้เพิ่ม....	สยามรัฐ
7. PRACTISING SEAFOOD SAFETY	ไทยโพสต์
8. คอลัมน์: เกษมราษฎร์: เช็กความพร้อม 'บึกตู่' นำทัพ 'กรม.ประยูทธ์ 2'	
9. คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ	
10. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต: รัฐบาลผสม 19 พรรค นวัตกรรมการเมือง....	



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

หัวข้อข่าว : มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ก ดันราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2953 หน้า : 6 (บนซ้าย)

มาตรการปรับสมดุลไข่ไก่เวิร์ก ดันราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ภาครัฐเดินหน้ามาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ส่งผลต่อราคาไข่ไก่ช่วง 3 เดือนกระเตื้องขึ้น เผยต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ-เอกชน และเกษตรกร อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจไข่ไก่อย่างยั่งยืน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงทิศทางการราคาไข่ไก่ว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้าฟอส-แมม ปู-ย่าพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท เดือนมิถุนายน ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รวมต้นทุนทั้งที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14.810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ



ฉันทานนท์ วรรณเขจร

นโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของปู-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าฟอส-แมมพันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว พร้อมลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงให้อยู่ประมาณ 50 ล้านตัวต่อวัน หรือประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอายุไม่เกิน 78 สัปดาห์ เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตในระบบ และเร่งรัดเร่งรัดเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี นอกจากนี้ ยังผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.62 สามารถรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ปริมาณ 167.65 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 65.64% หลังจากนี้ จะยังคงดำเนินการ

มาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพโดยแนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีก หากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า ฟอส-แมม ปู-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจไข่ไก่อย่างยั่งยืนตลอดไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ประชาชนเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนยาง ตัวอย่างเกษตรกรที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25478 หน้า : 8 (บนขวา)

ประชาชนเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนยาง ตัวอย่างเกษตรกรที่ยั่งยืน

**นางอัญชณา ตรีโช รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ และได้ดำเนิน โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี 50 ต่อมาในปี 61 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาน เป็นเคอเนมา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยการดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนาน มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และให้ศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนานจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ทั้งภาคความรู้และฝึกปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนานที่ต่าง ๆ เป้าหมาย 76 จังหวัด หรือเกษตรกร 12,300 ราย

จากการลงพื้นที่ติดตาม ศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนานในจ.ยโสธร นายบุญส่ง



มาตชาว เกษตรกรบ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม ซึ่งเป็นตัวอย่างประชาชนอินทรีย์ที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นแหล่งเรียนรู้แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่าในปี 61 มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวนานของนายบุญส่ง 100 ราย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเกษตรกรร้อยละ 73 นำความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 77 นำความรู้ที่ได้ไปทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ

80 ทำเกษตรผสมผสาน นำความรู้เรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกษตรกรร้อยละ 93 ผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ส่งผลให้ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 940 บาทต่อเดือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าบริโภค 720 บาทต่อเดือน และเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายสินค้าแปรรูปได้เฉลี่ย 1,080 บาทต่อเดือน

สำหรับศูนย์ประชาชนชาวนาน ของนายบุญส่ง เป็นตัวอย่างประชาชนอินทรีย์ในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ประสบผลสำเร็จ ก่อตั้งเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ตั้งแต่ปี 22 โดยการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำเกษตรรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่เข้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งปี 44 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรฯ ในการทำโครงการนำร่อง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ปรากฏเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนยาง ตัวอย่างเกษตรกรที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25478 หน้า : 8 (บนขวา)



เพื่อพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย เกิดการรวมกลุ่มองค์กร และเครือข่ายชาวบ้าน อีกทั้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดการยอมรับแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการอบรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย วิถีชีวิตชาวนา วิถีชีวิตผู้การเกษตรพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานกิจกรรมด้านการเกษตรผสมผสาน การประกอบอาชีพโดยการพึ่งพาตนเอง การบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกิดความพอเพียง การวางแผนการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (1 ไร่ 1 แสน) สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใกล้บ้าน และหากต้องการขอเข้ารับการอบรมหรือขอศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านของนายบุญส่ง ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1300-0165.



ชาวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

หัวข้อข่าว : รายงาน: จัดระบบน้ำฝายบ้านพร้าวหมดพื้นที่การเกษตร“พัทลุง”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2953 หน้า : 6 (ล่าง)

จัดระบบน้ำฝายบ้านพร้าว หมดพื้นที่การเกษตร“พัทลุง”



รายงาน

ฝายบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ความจุกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่ 35,700 ไร่

ว่ากันว่า พื้นที่จัดระบบน้ำสวยงามนัก

พื้นที่ฝายบ้านพร้าว เดิมทีหน่วยปฏิบัติการคันคูน้ำกรมชลประทาน เคยเข้ามาสร้างคันคูดินเมื่อกว่า 20 ปีก่อน แล้วค่อยๆ เสื่อมโทรมลง เมื่อโอนภารกิจเข้ามาอยู่ร่วมกับงานจัดรูปที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 พื้นที่โครงการฝายบ้านพร้าวจึงอยู่ภายใต้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำที่ 33 กรมชลประทาน แต่นั่นมา

“เราเริ่มเข้ามาจัดระบบน้ำตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 15.83 กิโลเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,150 ไร่ ตามแผนจะขยายให้เต็มโครงการ 35,700 ไร่” นายพัลลภ ประเทพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 กล่าว

องค์ประกอบสำคัญของพื้นที่จัดระบบน้ำคือคูน้ำและเส้นทางลำเลียง การวางแผนขั้นต้นคือเป็นคูน้ำตาดคอนกรีต และเส้นทางลำเลียงชั่วคราว

“กลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็ง และมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มีคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชนซึ่งมีมติขอให้เปลี่ยนจากตาดคอนกรีตเป็นคูคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแรงกว่า และขอเส้นทางลำเลียงที่ได้มาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร เป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบที่สวยงาม”

นายพัลลภกล่าวว่า พื้นที่ทำนากคได้มีข้อจำกัดตรงที่คูจะอยู่ต่ำกว่าที่นา พอน้ำหลากมาพัดพาตะกอนถล่ม และความบอบบางของตาดก็ง่ายต่อความเสียหาย โดยขาดงบประมาณซ่อมบำรุง ดังนั้น เมื่อเป็นคูคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น โดยให้การหล่อในคูโดยตรงแทนการใช้คอนกรีต

สำเร็จรูปขนจากข้างนอกเข้ามาประกอบ

ส่วนเส้นทางลำเลียง เดิมทีใช้เป็นเส้นทางขนย้ายวัสดุและไม้รื้อทิ้ง ปล่อยให้เกษตรกรใช้ชั่วคราวจนกว่าจะรื้อใหม่เองก็พัฒนาเป็นเส้นทางลำเลียงมาตรฐาน มีความกว้าง 3.5 เมตร เข้าถึงแปลงได้สะดวก รถบรรทุกขนปัจจัยการผลิตเข้าไป และลำเลียงผลผลิตออกมา โดยที่ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ.2558 เปิดช่องให้ทำได้

รหัสข่าว: C-190716040031 (16 ก.ค. 62/07:31)

หน้า: 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพรมพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

หัวข้อข่าว : รายงาน: จัดระบบน้ำฝายบ้านพร้าวหมดพื้นที่การเกษตร"พัทลุง"

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2953 หน้า : 6 (ล่าง)

ที่สำคัญเกษตรกรเดือดร้อนในการยอมเสียพื้นที่นาทำเป็นเส้นทางลำเลียงหรือถนนมาตรฐาน 3.5 เมตร ไม่เช่นนั้นทำไม่ได้ หากไม่ได้รับการยินยอม

"เป็นการจัดระบบน้ำก็จริง แต่รูปแบบคล้ายการจัดรูปที่ดินประเภทกึ่งสมบูรณ์แบบ (Extensive Type) มีเส้นทางนำและเส้นทางลำเลียงสายหลักคล้ายเส้นเลือดใหญ่ และเส้นทางสายย่อย คล้ายเส้นเลือดฝอย เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายโยงแน่นมุม" นายพัลลภกล่าว

ความสวยงามของพื้นที่จัดระบบน้ำอาจเป็นสิ่งดึงดูดแรกให้คนสนใจ แต่กรณีของโครงการฝายบ้านพร้าวยังคงมาด้วยความคุ้มค่าหลายประการ

อย่างแรก คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ลงมาประเมินผล

อย่างที่สอง ผลผลิตข้าวโดยเฉพาะข้าวสังข์หยด เดิมที่ผลผลิตต่อไร่ 400 กิโลกรัม หลังจัดระบบน้ำมีน้ำต้นทุนมั่นคงผลผลิตเฉลี่ยเป็น 700 กิโลกรัมต่อไร่

อย่างที่สาม ราคาที่ดินขยับสูงขึ้น 10 เท่าตัว จากไร่ละ 30,000 บาท เป็น 300,000 บาท/ไร่

อย่างที่สี่ ภายใต้อำนาจเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำและโครงสร้างการจัดระบบน้ำใหม่ ทำให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมมือกิจกรรมในพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.พัทลุง เลือกพื้นที่ทำแปลงนำร่องเกษตรแม่นยำสูง ปลูกข้าวพื้นน้ำตาลน้อยเป็นโครงการนำร่องของภาคใต้ ปกติกรมการข้าวจะจับมือกับพื้นที่จัดรูปที่ดินภาคกลางเท่านั้นจัดทำแปลงเกษตรแม่นยำสูง

นอกจากนั้น วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามาจัดทำแปลงสาธิตวิจัยข้าว และมูลนิธิอุทกพัฒน์เข้ามาจัดทำแปลงสาธิตการใช้น้ำกับข้าว

เป็นส่วนผสมที่ลงตัวน่าสนใจอย่างยิ่ง มีทั้งการจัดระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง โครงการฝายบ้านพร้าวจึงเป็นหมุดหมาย (Landmark) สำคัญของพื้นที่การเกษตรของพัทลุง.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

วันที่: อังคาร 16 กรกฎาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25478

Col.Inch: 12.19 Ad Value: 25,599

ภาพข่าว: เปิดงาน

หน้า: 15(บนขวา)

PRValue (x3): 76,797

คลิป: สีสี่



เปิดงาน...พิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย" หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกขบวนจากดอย สู่ใจกลางเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพการสินค้าเกษตร จ.เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

มหกรรมเกษตร กล้วยไม้้งามอร่าม

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม กล่าวว่า และสัมโ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ททท.สงข.ราชบุรี ทั้งในและต่างประเทศ สมาคมแคทรีયાแห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับกำหนดจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้้งามอร่าม” และพืชผักผลไม้ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการด้านเกษตรปลอดภัย ที่พระราชวังสนามจันทร์ จนถึงวันที่ 17 ก.ค.นี้ โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 09.00-21.00 น. เพื่อเผยแพร่สินค้าเกษตร กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด ซึ่ง จ.นครปฐม มีพื้นที่การเกษตร 709,400 ไร่ มีการแสดงดนตรีในสวนที่บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ประชาชนสามารถ แต่งกายย้อนยุคในสมัย ร.6 เพื่อเก็บภาพความประทับใจภายในงาน และ ร่วมช้อปปิ้ง ชม ชิม ผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP อีกมากมาย.

หุ่นแปรรูปปลาสดฯเด็ดเดี่ยว สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบ้านนาเกต



โครงการอุปการณพัฒนา 6 ตั้งอยู่ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนาทึบ ที่กรมป่าไม้จัดถวาย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามพระดำริให้สร้างที่อยู่อาศัย และทำกิน ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ แต่เนื่องจากป่าเสม็ดมีน้ำท่วมขังประมาณ 3-4 เดือน ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ความเป็นกรดของดินและน้ำสูงทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกรมประมงได้พิจารณาคุณลักษณะทางกายภาพและพืชพรรณของพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูง ในการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงปลาสด อันเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกรผู้ยากไร้

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการจับปลาโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสดในป่าเสม็ด ทรงมีพระหัตถ์เลขาให้ซื้อปลาสดในโครงการนี้ว่า “ปลาสดดองนา”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปลาสด ลงสระน้ำหมู่บ้านในตำบลบ้านเกต อำเภอกอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ทดลองเพาะเลี้ยงปลาสดในพื้นที่รับผิดชอบ 197 ไร่ ตั้งแต่ปี 2538 นำผลการทดลองไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงและแปรรูป แต่ผลงานยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต่อมาในปี 2560 จังหวัดปัตตานี ได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงปลาสดดองนาแบบพัฒนาเกษตรกร 40 ราย แต่ประสบปัญหาอุทกภัยมีเกษตรกรเพียง 1 ราย ที่สามารถผลิตปลาสดดองนาครวงจรได้ คือ เพาะพันธุ์ เลี้ยง แปรรูป และการตลาด นำไปสู่การตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาสดดองนากองนาบ้านนาเกต ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 31 ราย และ



เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่ มีการนำร่องทดลองเลี้ยงในนาข้าว รวมทั้งตั้งกลุ่มแปรรูปโดยใช้เครื่องอบแบบ Mobile dryer

สำหรับแผนการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงปลาสดดองนากองนาบ้านนาเกต ในปี 2563-2565 นั้น ทางกลุ่มจะขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมง จำนวน 636,200 บาท เพื่อดำเนินงานวิจัย รวมทั้งขอรับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 497,600 บาท เพื่อขยายผลการเลี้ยงปลาสดในกระชัง จำนวน 40 กระชัง ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับ มทร. วิทยาเขตสุรินทร์ ผลิตเครื่องอบแห้ง (Mobile dryer) เพื่อผลิตเครื่องต้นแบบในการแปรรูปปลาสด และขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ พร้อมผลิตให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 60 ราย จากนั้นในปี 2564-2565 จะมุ่งเน้นการตรวจสอบ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 16 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13959

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 60.43 Ad Value: 75,537.50

PRValue (x3): 226,612.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: หุ่นแปรรูปปลาสดแช่แข็ง สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบ้านนาเกตู



แจ่มแจ้ง ยุติธรรมดำรง



รับรองฟาร์มให้ได้
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย และ
มาตรฐานอาหารฮาลาล
จำนวน 90 ราย

ปัจจุบัน
ตลาดในจังหวัด
ปัตตานี มีความ
ต้องการปลาสด
แช่แข็งปีละ 5,000
กิโลกรัม มูลค่า
1,500,000 บาทต่อปี
(เดือนละ 400
กิโลกรัม กิโลกรัมละ
300 บาท) ต้นทุน

การผลิต 35-80 บาทต่อกิโลกรัม หากขายปลาสดได้
มูลค่าเพียง 700,000 บาทต่อปี มูลค่าเพิ่มขึ้น 800,000
บาท หรือได้มูลค่าเพิ่มขึ้น 114.29 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดทาง
กลุ่มเลี้ยงปลาสดดอนนาบ้านนาเกตู สามารถจับปลา
สดได้ 645 กิโลกรัม ขายเป็นปลาสดได้ 51,600 บาท
(กิโลกรัมละ 80 บาท) แปรรูปปลาดกแห้ง ได้เงิน
110,000 บาท (กิโลกรัมละ 300 บาท) ซึ่งใช้เวลาใน
การเลี้ยง 1 ปี พื้นที่ 1 งาน ต้นทุนค่าลูกปลา 2,500 บาท
ค่าอาหาร 17,500 บาท รวมหากขายแบบแปรรูปจะได้
กำไร 58,400 บาทเลยทีเดียว

นับว่าการดำเนินงานดังกล่าว สามารถช่วย
เกษตรกร กลุ่มเลี้ยงปลาสดดอนนาบ้านนาเกตู ลืมตา
อ้าปากได้ มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่ยั่งยืน

PRACTISING SEAFOOD SAFETY

How to avoid what's toxic in food pulled from the ocean

STORY: **ARUSA PISUTHIPAN**

Microplastics are not just an environmental issue. The tiny pieces of synthetic material are also part of a worrying ongoing discussion about food safety not just in Thailand but the world over.

Weeraya Karnpanit, lecturer and researcher from Mahidol University's Institute of Nutrition, said that the health-conscious around the world have started to pay more attention to microplastics and nanoplastics, especially when it comes to the issue of seafood contamination.

"Amid the single-use-plastic ban and initiatives, a very large number of plastic products are still being used. During the decomposition process, these products break down and become tiny pieces of plastic like micro- and nanoplastics that get into the body of sea animals, which are later caught and become seafood," said Weeraya.

Seafood contamination has been a significant food-safety issue in Thailand since forever, given that the national demand for seafood has constantly been on the rise. The 2016 figures from the Department of Fisheries under the Ministry of Agriculture and Cooperatives revealed that an average Thai consumed around 33kg of seafood per year. From 2012-16, seafood consumption among Thais increased by almost 11%.

In 2015, research conducted by the Chulabhorn Research Institute was released revealing mangrove crabs in the upper Gulf of Thailand as being contaminated with heavy metals. From the perspective of Weeraya, who has carried out studies on seafood from various sources across the country, marine animals that flourish on the land-sea boundary are highly likely



to be contaminated with dangerous chemicals.

"Sea creatures that live on the mangrove surface are an important environmental indicator, because with rain and water washing away stuff as it flows, the soil is where they end up and is where all the chemicals and waste accumulates. Shellfish found in mangrove areas have a high likelihood of being contaminated, but that doesn't mean consumers should be overly paranoid," Weeraya said.

Based on past studies and thorough examination of seafood, the researcher admitted that all types of seafood samples collected were found to be contaminated with heavy metals because these chemical elements exist naturally. What matters, however, is whether or not the contamination level exceeds maximum limits to the point that it becomes a threat to health.

The 2013 oil spill in the Map Ta Phut area in Rayong province wreaked havoc on local fish stocks.

Seafood-related food hazards can be categorised into three groups, explained the researcher. First is physical hazard, which means foreign objects that are found in food and can be harmful, such as small rocks, dirt, fish hooks and other objects that can be dangerous. Physical hazards also include the contamination of micro- and nanoplastics.

Second is chemical hazards — a danger caused by heavy metals and chemicals that contaminate seafood either naturally or on purpose.

"Certain activities produce chemicals and heavy metals naturally, such as incomplete combustion in metal

industries. However, there are also other circumstances where chemicals are intentionally added to seafood, such as when farmers give antibiotics to shrimps or fishermen soak what they catch in formalin."

The third type of food hazard, added Weeraya, is biological hazards, which is when food is contaminated with microorganisms like germs, viruses and worms.

Seafood available in Thailand has been found to be impacted by all kinds of food hazards, but Weeraya stressed that the level of chemical or microorganism contamination are still within the safety threshold.

Take shrimp, for instance. In studies of shrimp samples collected from farms around Thailand, they were found to have been contaminated with antibiotics, heavy metals and bacteria, yet all within safety limits. The same goes for bivalve shells, which were reported to have been contaminated with heavy metals but again did not exceed the maximum.

Squid samples were also contaminated with heavy metals, while dried, salted fish was found to have been contaminated with pesticides.

"Despite these data, we still cannot make a generalisation that seafood from around the country is dangerous," Weeraya stressed. "The severity of contamination depends largely on various factors, including the area from which samples were collected, were they close to industrial zones or heavily crowded neighbourhoods, what are the transportation processes like, and all that. There are many factors that need to be taken into consideration when it comes to seafood contamination."

But even though the contamination level is within safety limits, it doesn't mean the excessive consumption of such contaminated seafood will do no harm.

"The accumulation of heavy metals and other hazardous chemicals can definitely be detrimental to health," Weeraya said. "The accumulation of antibiotics is likely to cause drug resistance. Too much cadmium inside the body affects the internal organs, including kidneys, liver, brain and bones. The accumulation of lead affects the nerve and child-development systems. The accumulation of arsenic can be carcinogenic, while mercury can affect the brain."

Acute reactions caused by the contamination of bacteria in seafood result in diarrhoea, she added. Pesticides and



PHOTO: REUTERS

formalin are likely to lead to nausea, vomiting and dizziness.

"This chemical accumulation in seafood doesn't just affect consumers," warned the researcher. "Producers and business operators must also be extra-careful. Breathing formalin, for example, can bring about chemical accumulation in the respiratory system, which can eventually turn into cancer."

Although the overall level of chemical contamination in Thailand's seafood is still considered safe, consumers should never fail to take precautionary steps when it comes to consumption, Weeraya said. First and foremost, it is paramount to totally avoid eating raw seafood because chances of bacteria and worm contamination are extremely high.

"Most types of bacteria can be destroyed by a temperature of over 75C. Heavy metals and antibiotics, on the other hand, are heat-resistant. Even a temperature of up to 150C cannot do anything to them."

Opting for a wide variety of diets is still a food-safety mantra.

"Eating different diets instead of sticking to only one as well as buying food from different places is a way to help prevent the accumulation of chemicals and other food hazards that could otherwise exist in the same food people eat every single day."

And to practise food safety, all parties involved should make sure they are on the same page.

"Food safety is everyone's business," Weeraya concluded. "Not just the government but everyone should jump on the bandwagon. While state agencies

BELOW

A lot of concern has been raised during the past years over seafood being contaminated with microplastics.

“
The accumulation of heavy metals and other hazardous chemicals can definitely be detrimental to health

help monitor seafood contamination, educate farmers and business operators as well as checking pollutants and industrial-waste-management systems, academic institutes can play a part by spreading the word. Business operators and manufacturers should think carefully when using chemicals or do so appropriately. Transporters and sellers must not use life-threatening preservatives like formalin and insecticides. This way we all can help make food safety possible."

เช็กความพร้อม 'บิ๊กตุ๋' นำทัพ 'กรม.ประยุทธิ์ 2'



เกษมราษฎร์

นบทยหลัง "บิ๊กตุ๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำทัพ "กรม.ประยุทธิ์ 2" เข้าทำเนียบรัฐบาล ลุยงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้น้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมห้องทำงาน และทยอยขนข้าวของเข้ามาในทำเนียบฯ แล้ว รวมถึงในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ก็ได้เตรียม

ห้องทำงานในกระทรวงไว้แล้วด้วยเช่นกัน

แต่เพียงไม่ก็้อัดใจนี้ ที่ กรม.ชุดใหม่จะได้ทำงานอย่างเป็นทางการ **บิ๊กตุ๋** เองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเต็มร้อย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย แต่จะมีเข้ามา นับจากนี้อย่างแน่นอน

เพราะขนาดยังไม่ทันเริ่มเดินเครื่อง กรม.ใหม่ อุตสาห์ฟันฝ่ามรสุมแย่งเก้าอี้กันมาได้จนลงตัวแล้ว ก็ยังไม่วายมีปมขัดเกลาเหล่าแย่งห้องทำงานกัน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องให้บิ๊กตุ๋ต้องปวดหัวทั้งสิ้น จนต้องสั่งว่าที่นายฯ น้อย "**ดิสทัต โทตระกิตย์**" ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี และว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปดูความเรียบร้อยการจัดเตรียมห้องทำงานภายในทำเนียบรัฐบาลอีกทีหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน **บิ๊กตุ๋** ยังต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และ

เตรียมชมอารมณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อรับศึกในเวทีแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ซึ่งต้องเจอกับบรรดา ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่คอยจ้องจะอภิปรายในตัว บิกตู อย่างแน่นอน

แต่บิกตูก็ออกมาปราชญ์ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภา ก่อนแล้วว่า เป็นการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และการเสนอข้อคิดเห็นกัน เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นคนละเรื่องคนละวาระ ขอให้ทุกคนให้เกียรติประชาชนที่เลือกเข้ามา

ส่วนเรื่องอารมณ์ร้อนๆ ของบิกตู ที่ทุกคนกังวล และจ้องว่าจะหลุดออกมา จนเข้าทางบรรดาฝ่ายตรงข้ามนั้น หากสังเกตดีๆ ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่บิกตูจะได้เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 ไม่นาน บิกตูเริ่มปรับตัวได้ดีตามที่ตั้งใจไว้ โดยไม่หลุดปากคำหยาบ ไม่นิ่งง่าย และมียอเยิ้มเกือบทุกวัน

แม้บางวันจะถูกสื่อตั้งคำถามที่ไม่สบอารมณ์ อย่างดีก็แค่ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีน้ำเสียงหรือสีหน้าที่ดูต้นแบบสุดๆ เหมือนแต่ก่อน ดังนั้นเป็นไปได้ว่า เข้าสภาฯ ครั้งแรกของบิกตูจะสามารถชมอารมณ์รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอได้ดีในระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกัน บิกตูได้อำลา ส่งท้าย ครม.ชุดเก่า และส่งท้ายการปฏิบัติหน้าที่ของ คสช.ไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับส่งสารถึงคนไทย และเพื่อขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำงานมา 5 ปี และจากนี้ก็จะเตรียมนำทัพ กรม.ประยูทธ์ 2 ลงงานอย่างเต็มที่

โดยวางคิวลงพื้นที่พบปะประชาชน และประชุม ครม.สัญจรทุกเดือน เหมือนเช่นที่ผ่านมา ตามที่ตั้งใจว่าจะไปให้ครบทุกจังหวัด โดยวางคิวลงพื้นที่จังหวัดยะลา ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นจังหวัดที่บิกตูยังไม่เคยไปตรวจราชการอย่างเป็นทางการในรัฐบาลที่ผ่านมา

ส่วนการประชุม ครม.สัญจรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกจังหวัดและพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมสัญจรนัดแรกของ ครม.ใหม่ และจะ

“ขณะเดียวกัน บิกตูยังต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมชมอารมณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อรับศึกในเวทีแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ซึ่งต้องเจอกับบรรดา ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่คอยจ้องจะอภิปรายในตัวบิกตูอย่างแน่นอน”

มีผลในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณลงพื้นที่นั้นๆ ด้วย

และยังจะใช้โอกาสนี้ ขอบคุนประชาชนที่ทะเลาะแฉแนเสียงให้ อีกทั้งยังเป็นการไปเพื่อตอกย้ำว่า รัฐบาลประยูทธ์ 2 ที่มาจากประชาธิปไตยแล้ว จะทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งผลสำรวจจากหลายๆ โพลตอนนี้ก็ชี้ว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลทำตามนโยบายที่หาเสียง ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่บิกตูต้องทำให้ได้ เพื่อแสดงความจริงใจ ไม่ใช่เพียงแค่มปากเพื่อหวังคะแนนเสียงเท่านั้น

ส่วนจากนี้ไป เมื่อ ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ และรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาฯ เสร็จสิ้น ก็เป็นเวลาที “บิกตู” จะเดินทางได้อย่างเต็มสูบ ส่วนจะมีอุปสรรคใดมาขัดขวาง ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือ “นายกฯ สมัย 2” คนนี้ ว่าจะสามารถนำทัพฝ่าฟัน ไปได้อีกครั้งหรือไม่.



ไม่มีเวลาอันมีคุณค่าสำหรับรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 ...●●...

ล่าสุด **ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์** เลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ในวันที่ 16 ก.ค.นั้น ได้เลื่อนเวลาเร็วขึ้นจากเดิมในเวลา 18.00 น. เป็นเวลา 17.00 น. จากนั้น **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุม ครม.ชุดใหม่นัดแรก เพื่อถือโอกาสพูดคุยกับ ครม.ชุดใหม่ด้วย...●●... เรียกว่าพอดิบเครื่องก็พิตเปรี้ยวเร่งทำงานกันเลย เพราะเสียเวลาไปมากแล้ว กับการจัดตั้งรัฐบาลและจัดสรรโควตารัฐมนตรี จนชาวบ้านชาวช่องเขาเริ่มจะเอือมระอา ซีนโธเอื้อวิหารลายอีก **ประชาชนจะทนไม่ไหว ...●●...** รัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าจับตาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติไม่สวย หรือหลุดจากกลับไปกลับมา ยิ่งต้องเร่งพิสูจน์ตนเอง ว่ามีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ที่นายฯ เป็นคนเลือกมา นายฯก็ต้องแบกรับทั้ง **“ความดีความชอบและความไม่ดีไม่ชอบ”** ด้วย...●●... ก็อย่างที **อาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง** อดีต สปช. ล็อกเป้าไปที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯทั้ง 3 คนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ...●●... พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันนายฯเอาไว้ ตอนหนึ่งในเพจเฟซบุ๊กนำฟังว่า “นายฯ อยู่ในภาวะ **“กลืนไม่เข้า คายไม่ออก”** เพราะนับแต่ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ก็ตกกระไดพลอยโจน มีเนติบริกรสร้างกฎหมายสร้างรัฐธรรมนูญรองรับ ยิ่งทำให้ตกเข้าสู่วังวนของอำนาจและผู้คนแสวงหาการคุ้มครอง แสวงหาผลประโยชน์ในระบบอุปถัมภ์ที่มีดำเนินยิ่งจำนวนเสียง ส.ส.ในสภาสูงสิ ปริมาณน้ำ ผู้เป็น **“นาย”** ก็ต้องหวังพึ่งพา **“ไพร่ทาส”** ทุกคน **“นาย”** นายฯ ประยุทธ์ จึงเป็น

บุคคลที่น่าเห็นใจ น่าสงสาร และน่าเป็นห่วงในชื่อเสียงเกียรติยศ ...●●... แม้เนติบริกรจะช่วยรับหน้า อธิบายดูเถิด แก้ปัญหาไปแต่ละครั้ง เช่น การเลือกสรร ส.ว. ไม่ต้องบอกวิธีและเกณฑ์ในการเลือก เพราะประชาชนไม่มีส่วนได้เสีย! รัฐมนตรีบางคนต้องคดีในต่างประเทศ ถูกศาลต่างประเทศตัดสินไม่มีกฎหมายห้ามเป็นรัฐมนตรี ส่วนความเหมาะสม จริยธรรม ก็เป็นเรื่องต้องไปว่ากัน! **ยิ่งพูด น้ำหนักในคำอธิบายก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆ** หรือไม่ ...●●... รัฐมนตรีที่มีตำหนิเหล่านี้ ก็ไม่ได้เป็นอิสระ แต่เป็น **“นาย”** ของลูกน้องที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์จำนวนหนึ่ง จะทำอย่างไรกับการบริหารประเทศ จะสานต่อโครงการเก่า หรือจะสร้างโครงการใหม่ **จะเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่? จะเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสมากน้อยแค่ไหน? จะมีการปราบปรามคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหน หรือจะเป็นผู้เอื้อประโยชน์เสียเอง? ...●●...** ถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ อีกไม่นาน **“นาย”** นายกฯ ประยุทธ์ ก็จะมีชวชนเซ และจากไปก่อนเวลา คนกลุ่มนี้ ซึ่งลองพิจารณาดูชื่อ ตั้งแต่รองนายกฯ และรัฐมนตรีจำนวนมาต่างเคยอยู่กับระบอบทักษิณและพรรคไทยรักไทย ก็จะทำอย่างไร? **ติจากไปหาผู้มีอำนาจรายใหม่** สถานการณ์จะลงเอยอย่างไร? ที่ทั้งนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีส่วนน้อยบางคนที่เป็นคนตั้งใจอยากเข้าบริหารประเทศ รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ที่หลงเข้ามาสู่วังวนของคนที่มืธาตุดีเดียวกัน ไหลมารวมกัน จะทำอย่างไรต่อไป? **น่าเป็นห่วงครับ!** ...●●... อย่างไรก็ตาม ข้อห่วงใยของ **“เจิมศักดิ์”** มีความเป็นไปได้ และอาจไม่เป็นไปได้ เพราะถ้าหาก **นายกฯ ประยุทธ์** ที่คอยตัดท้ายเรือแป๊ะลำนี้ ควบคุมบรรดา **“เสือไทย”** ทั้งหลายได้ไม่ให้เข้ามาถอนทุน ก็จะสามารถอยู่ได้ เว้นเสียแต่จะเกิดการควบคุม ...●●... หัวเรือใหญ่ตอนเมืองโกลด์เวย์ **“ธานินทร์พานิชชีวะ”** สนับสนุนนโยบายรัฐ ในการผลักดันให้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น จัดโครงการ **“Tollway Lucky Way 2019 ไบเสรีจให้โชค ลุ้นรับรถพลังงานไฟฟ้า”** อย่าลืม!! ขึ้นโกลด์เวย์แล้วเก็บไบเสรีจค่าผ่านทางมาชิงโชค

ได้ โดยเขียนหรือพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ ลงบนใบเสร็จ แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ. 86
ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ร่วมลุ้นโชคกันได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.
...●●... **ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์** ชวนผู้สูงวัย
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม **“รักษัฟัน”** ตรวจสอบสุขภาพช่อง
ปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย พุธที่
31 ก.ค. เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้อง CO 113 Auditorium
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ภายในงานจะมีแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพฟันและช่องปากให้แก่ผู้สูงวัย
พร้อมให้คำแนะนำการเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียม
สำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมหรือสอบถามได้ที่ 0-25646960-1 ต่อ 13 หรือ 08-1886-
8890 ...●●... 17 - 21 ก.ค.เวลา 10.00 - 20.00 น. **เจริญ**
โภคภัณฑ์อาหารนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเด่นยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารไทยสู่เวทีโลก ในงาน **Thailand Industry Expo** ที่บูธ
ซีพีเอฟ เลขที่ AA10 ซาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ศรีพระราม

รัฐบาลผสม 19 พรรค นวัตกรรมการเมืองยุคไทยแลนด์ 4.0



Wลพวงจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเมืองยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ซึ่งต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นั่นคือ หลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ประเทศไทยจะถูกปกครองโดย “รัฐบาลผสมถึง 19 พรรค” ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ดี มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากอาจารย์และนักวิชาการทางกฎหมายมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนไม่น้อย ตลอดจนอดีตผู้บริหารประเทศและ ส.ส.ของพรรคการเมืองหลายพรรคไปในทางเดียวกัน โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหา โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้ง เช่น การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ต่างกัน การเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านมามีบัตรเสียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ กรณีการสรรหา ส.ว. ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย แต่ คสช.เป็นผู้ตัดสินใจเลือกมา ที่ยงวนเวียนและเวียนวนอยู่กับญาติโกโหติกาสมัครพรรคพวกแบบระบบอุปถัมภ์ทำนองเดียวกับประยุทธ์ 1 ถูกวิจารณ์อย่างหนัก การกำหนดให้ ส.ว. 250 คน ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีนับได้ทำให้โครงสร้างรัฐสภาบิดเบี้ยวหรือไม่ การที่มือกฎหมายรัฐบาลบอกว่าการคัดสรร ส.ว. เป็นเรื่อง “ภายใน” ไม่เกี่ยวกับประชาชน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดแต่ประการใด สร้างความกังขาให้แวดวงกฎหมายของไทยไม่น้อย การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นที่จริงได้เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะถูกเขียนให้กลไกรัฐธรรมนูญแก้ไขยากมาก การให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.พรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) ว่า “รัฐธรรมนูญนี้ออก

มาเพื่อพวกเรา” น่าจะมีนัยสำคัญอยู่ไม่น้อย รัฐบาลผสมที่เกิดขึ้นจากการรวมหลายพรรคเข้าด้วยกันมากเกินไป ย่อมมีการยื้อแย่งอำนาจและการต่อรองกันไปมาจนผิดปกติ ทั้งๆ ที่พรรคพลังประชาชนรัฐเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งรัฐบาล แต่กลับมีปัญหามากกว่าบรรดาพรรคร่วม อาจเป็นเพราะเที่ยวไปดูตนักการเมืองไปทั่วหลายกลุ่มหลายก๊วนหลายพรรคให้ลงสังกัดพรรคตัวเองหรือไม่ กระทั่งพรรคพลังงานเป็นกระทรวงที่กลุ่มก๊วนในพรรคพลังประชาชนรัฐยื้อแย่งชักเย่อแบบพร้อมประหัตประหารกันเป็นเดิมพัน ท้ายที่สุดนายฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องมาไกลเกลียดัดสินเอาตามที่ว่าไว้ไปก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย หากมีค่าปลอบใจว่าใครที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งไว้รอบรับ ครม.รอบหน้า ซึ่งอาจเกิดในไม่ช้า คงเป็นเรื่องที่รอรับฟังกันได้มิใช่หรือ **กระทรวงพลังงาน มิใช่กระทรวงใหญ่ จบประมาณก็ได้มากมายเหมือนบางกระทรวง แต่โดนหนอ ส.ส.สังกัดกลุ่มก๊วนต่างๆ ถึงอยากนั่งเป็นเจ้ากระทรวงนี้กันจัง นายฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เองก็ต้องเก็บเอาไว้ให้คนใกล้ตัวทำหน้าที่ดูแลประคบประหงมราวกล่อมดวงใจหรือไม่**

หลังจากมีการยื้อยัดเยียดมาเกือบ 4 เดือนหลังการเลือกตั้ง (24 มี.ค.62) สุดท้ายก็ได้ผู้ร่วมคณะรัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์ 2 ที่สามารถเริ่มบริหารประเทศเป็นจริงเป็นจังกันเสียที หากไม่ใช้เวลาในการแย่งห้องและแบ่งงานกระทรวงนานเกินไป

ประยุทธ์ 1 เป็น รัฐบาลทหาร ที่มาจากการทำรัฐประหาร โดยอ้างว่าเพื่อขจัดนักการเมืองที่ทุจริต คอร์รัปชัน มีผลประโยชน์ทับซ้อน ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีกทั้งมุ่งมั่นจะปฏิรูปประเทศ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างความปรองดองให้สังคม รัฐประหารมาเพื่อปฏิรูปประเทศนั้นขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน สร้างความหวังให้กับคนไทยได้ไม่น้อย พอแตกใบอ่อนผ่านไป 5 ปี กลายเป็นมะลิลา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

ในงานสัมมนา “Thailand 2018 จุดเปลี่ยนและความท้าทาย” เมื่อ 15 พ.ย.60 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ (27 พ.ย.60) รายงานว่า รองนายฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าเศรษฐกิจ ครม.ประยุทธ์ 1 เคยฟันธงว่าคนจนจะหมดไปจากประเทศไทย โดยกล่าวว่า “ในปี 2561 รัฐบาลจะใช้โอกาสที่มีอยู่เร่งแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ **โดยตั้งเป้าหมายคนไทยทุกคนที่ยังมีความจนอยู่จะต้องหายจนในปีหน้า (2561)”**

แก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบนักการตลาด พุดเอามั่น โฆษณาชวนให้เชื่อทำให้คนไทยทุกคนหายจนไม่ได้ดอก ไม่มีอาหารตกถึงท้องบ่งชี้ความอดอยาก หิวโหย พวกเขา ก็หยุดหายใจไปเสียก่อน จะหายจน เมื่อดูข้อเท็จจริงตัวเลขทางการวันนี้ (2562) คนจนมีหนี้



ที่มา : MThai/เพจวิวาทะ V2/Jakrapong Kumtetyai

ครัวเรือนยิ่งเพิ่มมากขึ้น คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด รัฐบาลทหารทำมาตรการรัฐที่เอื้อเพื่อนายทุน ทำเมกะโปรเจกต์อย่างไม่ทำการประเมินโครงการให้เสียก่อน อาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะที่ต้องเอาภาษีประชาชนไปแบกรับ เสี่ยงติดอ่างอื้ออึงถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุค ครม.ประยุทธ์ 1 ล้มเหลวเรื่องคนจนมิใช่หรือ ช่วงปี 2557-62 การเมืองไทยในยุคประยุทธ์ 1 ที่มี คสช.พงาดเคียงคู่รัฐบาลทหารประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครอง “เผด็จการอุปถัมภ์” วนเวียนอยู่กับการตั้งกรรมการชุดโน้น ชุดนี้ เป็นล้มครพรรคพวก และญาติที่น้องใกล้ชิดกับ คสช. กินภาษีของประชาชนไปไม่น้อย อีกทั้งสายตรง คสช. พาเหรดไปเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สนช. เตรียมผันตัวไปเป็น ส.ว. เป็นต้น

การตั้ง **ครม.ประยุทธ์ 2** ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชาติมีปัญหารุมเร้าหนักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำผิดเคืองของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และกลุ่มอิทธิพล ล้วนกระจายมากขึ้นราวดอกเห็ด ฯลฯ การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ควรเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญต้องคัดสรรเลือกคนที่มีคุณภาพสูงวางคนให้ถูกกับงาน (Put the Right Person on the Right Job) นายกรัฐมนตรีต้องเลือกเพื่อนคนที่มีภาพลักษณ์ดีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ขัดต่อจริยธรรมในการเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีใน ครม.ประยุทธ์ 2 เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการในกระทรวงต่างๆ อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารแบบธรรมาภิบาล รัฐมนตรีต้องยึดหลักการ “ศีลธรรมสาธารณะ” เป็นสำคัญ รู้จักใช้อำนาจรัฐและกลไกราชการที่มีอยู่กำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ยากจนผู้อ่อนด้อย/ไร้โอกาส มากกว่าคนได้เปรียบในสังคมหรือผู้มีโอกาสสิ้นฟ้า

แต่ ครม.ประยุทธ์ 2 กลับหนีไม่พ้น “การเมืองแบบเก่าๆ” จะตั้ง ครม.ประยุทธ์ 2 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็ยังเจอการดูนกการเมืองจากหลายพรรค โควตารัฐมนตรีไม่พอแบ่ง มีการตั้ง “**ครม. นอมินี**” หรือ “**ครม.ญาติโกโหติกาและล้มครพรรคพวกคนสนิท**” กรณีที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ ก็ให้พี่ให้น้อง ให้พ่อให้เมีย หรือให้คนสนิทเป็นแทน การตั้งคนสี่เทา เคยต้องคดีเข้ามาบริหารประเทศมีการเล่นพรรคมั่งไครมั่งมัน ไครบริจาคเงินอุดหนุนพรรคมากก็ได้ตำแหน่งไป แย่งกันเป็นเจ้าของกระทรวงเกรด A หวังถือฐานเสียงเพื่อ

ชื่อรัฐมนตรี	รัฐบาลทักษิณ	รัฐบาลประยุทธ์
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี (9 ต.ค.2544 - 19 ก.ย.2549)	รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (17 ก.พ. 2544 - 8 ก.พ. 2546) และ (10 มี.ค.2547-2 ส.ค. 2548)	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2 ส.ค. 2548 - 19 ก.ย. 2549)	
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	รองนายกรัฐมนตรี (2 ส.ค.2548 - 19 ก.ย. 2549)	รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (17 ก.พ. 2544 - 3 ต.ค.2545)	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (3 ต.ค.2545 - 2 ส.ค. 2548)	
สมศักดิ์ เทพสุทิน	รองนายกรัฐมนตรี (6 ต.ค.2547 - 11 มี.ค.2548)	รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (2 ส.ค.2548 - 19 ก.ย.2549)	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (11 มี.ค.2548 - 2 ส.ค.2548)	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 พ.ย.2546 - 6 ต.ค.2547)	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (3 ต.ค. 2545 - 8 พ.ย. 2546)	
	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (17 ก.พ. 2544 - 3 ต.ค. 2545)	
นายวิบูลย์ เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี (1 ต.ค. 2545 - 24 มิ.ย. 2549)	รองนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล	รัฐมนตรีช่วยว่าสาธารณสุข และพาณิชย์ (17 ก.พ. 2544 - 19 มี.ค. 2548, 11 มี.ค. 2548 - 19 ก.ย. 2549)	รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ	ผู้บัญชาการทหารบก	รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา : MThai/เพจวิวาทะ V2/Jakrapong Kumtetya

ผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป กระทรวงใหม่มีอำนาจอนุมัติโครงการมูลค่าสูง เรื่องราวเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาการเมืองแบบเก่า “การเมืองไทยผ่านมา 20-30 ปี ก็ยังย่ำเท้าอยู่กับที่” หนีไม่พ้น “วงจรรูปทวิทางการเมือง” เนื้อหาการเมือง **กรม.ประยุทธ์ 2** ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีแนวโน้มเป็นการเมืองแบบเก่าหรือไม่

การตั้งรัฐมนตรี กรม.ประยุทธ์ 2 มีการโฉบจับถึงบรรดา “รัฐมนตรีสายล่อฟ้า” และกระทรวงที่ต้องมีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยในการกำกับดูแลกระทรวง กระทรวงละ 4 คน มากมายเกินความจำเป็นหรือไม่ เช่น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หากนำเอารูปผู้ร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีใน กรม.ประยุทธ์ 2 มาวางเรียงกัน ไม่ว่าจะเป็นมือคุมเศรษฐกิจ มือคุมกฎหมาย มือคุมความมั่นคง มือ.... ดังเช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายวิบูลย์ เครืองาม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ฯลฯ

บุคคลเหล่านี้ก็ล้วนเป็นผู้เคยร่วมในรัฐบาลทักษิณเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว มาทั้งนั้น เพียงสับเปลี่ยนใบหน้าของนายกรัฐมนตรีจากทักษิณ ชินวัตร มาเป็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น

MThai (news. Mthai.com 13 มิ.ย.2019) มีการเสนอข้อมูลเทียบเคียง เผยแพร่ใน “เพจวิวาทะ V2” และผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Jakrapong Kumtetyai” ที่ระบุข้อความทำนอง

ว่า เมื่อการต่อต้าน ระบอบทักษิณผ่าน

ไป 10 กว่าปี ปัจจุบันกลับได้คนในยุคนี้มาบริหารประเทศเหมือน เดิมในกระทรวงสำคัญของรัฐบาลประยุทธ์ 2

คนเดิมๆ บริหารประเทศในกระทรวงสำคัญโดย พปชร. จะออกมาแบบเดิมๆ อีกหรือไม่ เช่น ประชาชนนิยมกลายพันธุ์ (ไทยนิยมและอื่นๆ ที่อาจประดิษฐ์ด้วยคำวาทกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา) โครงการขนาดใหญ่ขาดดุลงบประมาณ ขาดวินัยการคลังกระทบต่อหนี้สาธารณะยิ่งขึ้น การเอื้ออำนาจกลุ่มทุนรายใหญ่ ทุนผูกขาด ทุนอาหาร ทุนเกษตร ทุนพลังงาน ทุนเจ้าสัว เป็นสำคัญจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหรือไม่

จะทำตัวแบบเดิมๆ เหมือนอย่าง ครม.ประยุทธ์ 1 ที่มีอำนาจพิเศษ มาตรา 44 เป็นตัวช่วยสร้าง “เอกภาพ” ใช้อำนาจนิยม ให้ ครม.กีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดกั้นเสรีภาพ ปิดปากคุกคามประชาชนคงไม่ได้แล้ว เพราะบริบทในการบริหารประเทศเปลี่ยนไปมากแล้ว เป็นประชาธิปไตย สมัยประยุทธ์ 1 จะกำหนดนโยบายอะไร ก็สั่งการลงไปได้หมด จะทำอะไรไม่มีใครขัด ข้าราชการน้อมรับคำสั่ง ต่อจากนี้บิดเบือนอย่างนั้นไม่ได้แล้ว ถึงแม้ฝ่ายรองนายกฯ สมคิดจะได้คุมนโยบาย เศรษฐกิจเหมือนเดิม แต่บทบาทจะลดลง เพราะต้องถามพรรคร่วมก่อน คงมีความวุ่นวายอยู่ไม่น้อย

นอกจากนี้ต้องระวังการปฏิบัติตัวด้วยในสังคมอารยะ ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ ตีตึงอะไรก็ควรรับฟัง จะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าไปโกรธเคืองเขา ยุคประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งจะเกี่ยวแสดงอารมณ์หลุดบ่อยๆ ไม่ได้แล้ว คำพูดคำจา ก็ควรมีวุฒิภาวะ สำรวมบ้าง จะใช้อำนาจนิยม หลุดบ่อยๆ แล้วค่อยขอโทษทีหลังไม่รู้จะกี่ครั้งแล้ว เสียบุคลิกเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียเปล่า

ในทางวิชาการตั้งข้อวิพากษ์ข้างต้น เรียนรู้อะไรบ้างใน **ประยุทธ์ 1** และช่วงแรกเริ่มของ **ประยุทธ์ 2** พอสรุปได้เรียนรู้ว่าอะไรมีอยู่จริงหรือไม่ เช่น **การไร้จริยธรรมนักการเมืองของผู้มีอำนาจ** วาทกรรมลวงโลก “จะไม่สืบทอดอำนาจ” ผลประยุทธ์ทับซ้อนส่อทุจริต

เชิงนโยบายในระบบอุปถัมภ์ เสพติดอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเอง การแต่งตั้ง ครม.มีเนื้อหาไร้คุณภาพไร้จริยธรรม การเมืองไทยอย่าทำอยู่กับที่ยิ่งล้าหลังถอยหลังลงคลอง คนกลุ่มตัวแทนทุนผูกขาด-ทุนคึก-นักเลือกตั้ง ผูกขาดอำนาจการเมืองไทยเป็นสำคัญนั้นดำรงอยู่จริง

เมื่อพิจารณาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัญหาการเมืองไทยยังตกต่ำแย่อยู่ในปัจจุบัน จึงเรียกร้องกระบวนการตรวจสอบจากนักการเมืองนำดีในรัฐสภา และภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ยกระดับการตรวจสอบเชิงคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อความยั่งยืนของบ้านเมือง สร้าง **“มิติใหม่การตรวจสอบ”** ให้มีพลังเป็นที่หวังพึ่งได้จากพี่น้องประชาชนไทย

ผู้บริหารประเทศคนไหนๆ ก็พูดได้ทั้งนั้นว่าจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากทุจริต คอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จะบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะบริหารเพื่อบ้านเพื่อเมือง เวลาผ่านไปประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าท่านได้ปฏิบัติทำจริงหรือไม่ ทำแค่ไหนกัน

ขอให้ ครม.ประยุทธ์ 2 โชคดีมีชัย ยอกให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูแลรับผิดชอบทุกคนที่ท่านกลั่นกรองเลือกเฟ้นมาอย่างดีให้เข้ามารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีใน **ครม.ประยุทธ์ 2** ได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก เมื่อนั้นรัฐนาวาของท่านจะเป็น “เรือเหล็ก” อยู่ได้นาน นำพาประเทศแล่นฝ่าคลื่นลมในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยพายุเศรษฐกิจได้ ไม่ต้องพะวงเรื่องเสียงปริมน้ำให้มากจนเกินเหตุ เพราะจะมีประชาชนคอยช่วยกู้เรือ โยนเชือกและชูชีพช่วยอยู่แล้ว

แต่หากท่านและคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2 ทำในสิ่งตรงกันข้าม อย่างหวังอยู่ยาว เรือที่อ้างว่าเป็นเรือเหล็ก แท้จริงแล้วเป็นแค่เรือที่ทำจากเศษเหล็กแถมปะผุ สนิมเนื้อในกินอีกต่างหาก

ถึงเวลานั้นประชาชนก็พร้อมจะถีบให้พลิกคว่ำเหมือนกัน
มิใช่หรือ.